



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตาม ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ จำนวน ๘ ราย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วจะต้องถูกเพิกถอนคำสั่งจ้าง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบโดยการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

วัน เวลา	รายการ	คะแนน (๑๐๐ คะแนน)
	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินคุณลักษณะของบุคคล - การประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์	๑๐๐ คะแนน
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบด้วย

๔. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันติภัทร โคจีจุล)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
- ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๘ ราย

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๐๐๑	นางสาวพิชชา ประทุมสุวรรณ	มีคุณสมบัติ
๐๐๒	นางสาวอุบลวรรณ สุขสุวรรณ	มีคุณสมบัติ
๐๐๓	นายปฏิภาณ ไทยมื่อ	มีคุณสมบัติ
๐๐๔	นายบุญเกียรติ มณีพุกษ์	มีคุณสมบัติ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ		
๐๐๑	นางสาวพรจันทร์ ชุนเพ็ชร	มีคุณสมบัติ
๐๐๒	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริกานต์ ธรรมรชกพันธ์	มีคุณสมบัติ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติ		
๐๐๑	นายสุรวิทย์ ชัยพิณิจ	มีคุณสมบัติ
๐๐๒	นางสาวกัญญาณพัชญ์ พันธุ์ทิพย์แพทย์	มีคุณสมบัติ